



สารกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Division of Academic Affairs Mahasarakham University

ฉบับที่ 41 ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2562



Welcome to MSU

สารจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา



สวัสดีผู้รับข่าวสารจากสารกองบริการการศึกษาทุกท่าน กองบริการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นแล้วจึงขอแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่ทุกท่าน สารจากกองบริการการศึกษา ฉบับที่ 41 ยังคงมีข่าวสารการศึกษาในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของกองบริการการศึกษาให้ผู้สนใจได้ติดตามเช่นเคย สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 0-4375-4377 ในวันและเวลาราชการ เว็บไซต์ <http://acad.msu.ac.th> และ ทาง facebook เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิสัยทัศน์ หน่วยงานกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ดำเนินงานสหกิจศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาทรัพยากรในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3. พัฒนาบุคลากร

สารบัญ

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ	3
งานโรงเรียนสัมพันธ์	4-5
สหกิจศึกษา	6
งานจัดการศึกษา	9
ความภาคภูมิใจ	10-11
ข่าวประชาสัมพันธ์	12

นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
บรรณาธิการบริหาร

นางพวงพร งามสุทธิ
บรรณาธิการ

นางสาวอภัสรา วุฒิพันธุ์
กองบรรณาธิการ

บุคลากรกองบริการการศึกษา
ที่ปรึกษา

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

MSU
| THAILAND |

A Center of Graduate Employability Promotion and Advocacy



ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละคณะ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ และพบสถานประกอบการ เพื่อจัดหางานหาตำแหน่งงานว่างให้กับบัณฑิต บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงทัศนคติ ที่สถานประกอบการ ต้องการตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน เพื่อวางแผน และส่งเสริม ให้นักศึกษา บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสทำงานมากขึ้น

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าได้เข้าพบ บริษัททีมีเตอร์ไอซีทีจำกัด (Google) ช่วงบ่ายเข้าพบบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เข้าพบบริษัท เมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ช่วงบ่ายเข้าพบบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เข้าพบบริษัท รอลีอัลประเทศไทยจำกัด

งานโรงเรียนสัมพันธ์

School Relations

กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563



งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 (Thai University Central Admission System : TCAS) เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแนะแนวการศึกษา และรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะทั้งสิ้น 64 คน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแนะแนว

มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เลสภูมิ



เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2652 กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เลสภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีทั้งผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษา จำนวน กว่า 120 คน โดยกองบริการการศึกษาได้บรรยายแนะนำวิชาการสมัครพร้อมเข้าเยี่ยมชมคณะต่างๆ

มมส เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา



เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายในงานบุคลากรกองบริการการศึกษาได้แจกเอกสารแนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับครูแนะแนว นักเรียน และผู้สนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธอย่างล้นหลาม

งานสหกิจศึกษา

Cooperative Education

งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี



เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้อง TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี โดย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษา ที่ 2/2561 คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยได้มีการนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท ฟาร์มสูงเนิน จำกัด (ฟาร์มหินซ้อน), ราชาฟาร์ม, ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำฝน ฟาร์ม, บริษัท ชุนแข่งฟาร์ม จำกัด, สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จำกัด, บริษัท พีทีโอฟาร์ม จำกัด และ บริษัท แหลมทองโฮบริด จำกัด เป็นต้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ จำปาหวะดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณวรรณ อรุณแสงสีสดี เป็นอาจารย์นิเทศงาน ประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา ในครั้งนี้

งานสหกิจศึกษา มมส จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40
สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 คณะเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีการนำเสนอผลงานนิสิตสหกิจศึกษาหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท นิวสตาร์ โพรเซสซิ่งฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด, บริษัท กรีนวันฟู้ด อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท กรีนวันฟู้ด อินดัสเตรียล จำกัด, บริษัท ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จำกัด เป็นต้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละสาขา เป็นอาจารย์นิเทศงาน ประเมินการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา ในครั้งนี้

งานจัดการศึกษา

Academic Management

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562



ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio และรอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น.

โดยในวันแรกของการรับรายงานตัวของนิสิต จาก 10 คณะ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เกษษศาสตร์ เทคโนโลยี สัตวแพทยศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ซึ่งมีผู้ปกครองนำบุตรหลาน ที่เป็นนิสิตใหม่กว่า 2,000 คน ททยอยเดินทางมารายงานตัวในวันนี้ และอีก 10 คณะที่เหลือ ก็จะเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยการรายงานตัวนิสิตใหม่ พร้อมสอบถามและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยภายในจุดรับรายงานตัว ได้มีการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งการให้คำแนะนำ และแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่ทางนิสิตใหม่และผู้ปกครองจะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบหลักฐานเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตไปยื่นรายงานตัว, การชำระเงิน, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การจองหอพัก และการซื้อเครื่องแบบนิสิต ซึ่งหลังจากการรายงานตัวแล้ว นิสิตใหม่ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาต่อไป

ความภาคภูมิใจ มมส

MSU
| THAILAND |

นิตินิต แพทยศาสตร์ มมส คว้รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คว้รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยที่ นายกันตภณ กลีบบัว ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภแก่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า “มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทาน และทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้” กระทรวงศึกษาธิการ (โดยกรมวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงานในขณะนั้น) ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณาดำเนินการด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อมาช้านาน เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รางวัลพระราชทานยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย จึงเป็นที่ตะหนักชัดว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาของชาติ พระราชทานขวัญกำลังใจแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี ตลอดถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นด้วยการพระราชทานรางวัล ซึ่งในระยะแรกทรงพระราชทานด้วยพระองค์เองจวบจนบัดนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการและพัฒนางานมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 6,153 คน มีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 4,249 แห่ง

งานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา จึงเป็นงานที่มีเกียรติเป็นสิริมงคลนักศึกษาที่ผ่านการตัดสินต้องมีผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพื้นฐานที่ดี ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) การศึกษาเล่าเรียน 2) การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน 3) สุขภาพอนามัย 4) ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญ 5) การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมและผลงานดีเด่น เพื่อให้ได้นักศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานควรตระหนักไว้เสมอว่ารางวัลพระราชทานเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติต่อผู้รับอย่างสูงสุด คุณความดีจะถูกประกาศและเผยแพร่ไปยังสาธารณชนทั่วไป และผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้วจะต้องดำรงรักษาคุณความดีนั้นให้มั่นคงสืบไป ทั้งนี้ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา คือ นายกันตภณ กลีบบัว นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานรางวัลในโอกาสต่อไป

นิสิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มมส คว้รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพลนรักษ์ ไตรโลภวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2562 โดยที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จำนวน 11 สาขา/กิจกรรม โดยจำแนกเป็นประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้มีประกาศเรื่องการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 121 ราย ทั้งนี้ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 นายพลนรักษ์ ไตรโลภวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้คว้รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2562 ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

นิสิต มมส คว้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และขอบคุณ คุณสุรพงศ์ บำรุงพารา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่อาวุโส สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่มหาสารคาม และคุณบุษกร ตรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง



ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการมอบรางวัลและเงินรางวัล แก่นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี คว้รางวัลชนะเลิศ และนิสิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นิสิตสาขาประมง ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี เป็นนิสิตดังนี้ นายตะวัน เชียงขวาง, นายนิติพงษ์ โพธิ์ศรี, นายทักษ์ ดนัย ชราชัย, นางสาวธัญญา ภูผาพลอย, นางสาววิรัชยา สามเชียง, นางสาวอรอนงค์ แสนบุตร, นางสาวสมหฤทัย โพธิ์ศรี, นางสาวชรินทร์รา แสนสิมมัต และนางสาวพิมพ์ชนก สุขยง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททวิธา เกษมศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คว้รางวัลชนะเลิศ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” ภายใต้โครงการ กล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ 13 จากผลงาน “ชุดเพาะฟักปลาชนิดเคลื่อนที่” และนิสิต สาขา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยนิสิต นางสาวกาญจนาภรณ์ สัพโส, นางสาวสุทธิษา มอไธสง, นางสาวชนิกันต์ ญาณ ผาด, นางสาวนันทนา กัฒทา และนายธีรพงศ์ พงษ์เสื่อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทธรณ์ เจริญอินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คว้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันโครงการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน” โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปีที่ 13 ด้วยผลงาน “เครื่องเขย่าถุงบรรจุจากโลหิตแบบพกพา” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ “พัฒนาเยาวชน” ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นให้นิสิตนำความรู้จากในห้องเรียนไปทำประโยชน์เพื่อชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ นิสิต สาขาประมง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 500,000 บาท พร้อมด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้รับเกียรติจาก คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มอบรางวัล



ร่วมยินดีกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดอันดับ

ด้าน **Quality Education**

มหาวิทยาลัยไทยในการจัดอันดับโลก
ของ **THE Ranking 2019**



มมส ติดอันดับที่ **13** ร่วมขอมมหาวิทยาลัยไทย
จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

The 2020 QS World University Ranking: ASIA

และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด
ของทวีปเอเชีย อันดับที่ **401-450** ร่วม

โดยสถาบันการจัดอันดับ Quacquarelli Symonds (QS)



MSU Green University 2019
by: UI Green Metric World University Ranking

อันดับที่
14th
of Thailand

อันดับที่
233th
of World



Information Sources
<http://greenmetric.ui.ac.id>
9 December 2019